

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังแกว่งตัวแคบหลังขาดปัจจัยใหม่, แรงเก็งกำไรลดลง

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังแกว่งตัวแคบ หลังขาดปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุนตลาด ขณะที่แรงซื้อขายเก็งกำไรลดลงไป เนื่องจากการเคลื่อนไหวในกรอบจำกัด ไม่เอื้อต่อการเข้ามาของนักลงทุนระยะสั้น

*ยูโรร่วงลงในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยร่วงจากระดับสูงสุดในรอบเกือบ 5 เดือนเมื่อเทียบกับเยน และระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับฐานะการคลังของสเปน สร้างแรงกดดันใหม่ ต่อพันธบัตรของประเทศที่มีสถานะอ่อนแอในยูโรโซน

*ราคาพันธบัตรของอิตาลีและสเปน ร่วงลงจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับความล่าช้าของสเปน ในการเพิ่มฐานะการคลัง ขณะที่แรงขายพันธบัตรสเปนและอิตาลี ได้หนุนพันธบัตรเยอรมนี ซึ่งผลตอบแทนร่วงลงต่ำกว่า 2% เป็นครั้งแรกในสัปดาห์นี้

*ตลาดรอดูข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) เบื้องต้น สำหรับภาคการผลิตของจีน ประจำเดือนมี.ค.ของเอชเอสบีซี ในเช้านี้ ซึ่งหากข้อมูลออกมาดีกว่า อาจเพิ่มความวิตกกังวล เศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวรุนแรง

*ดอลลาร์ในตลาดนิวยอร์กวันนี้ อ่อนคาลงเมื่อเทียบกับเยน หลังจากข้อมูลบ่งชี้ว่า ยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐ ลดลงเกินคาดในเดือนก.พ.

*สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ รายงานยอดขายบ้านมือสอง ลดลงเกินคาด 0.9% สู่ 4.59 ล้านยูนิต ในเดือนก.พ. จาก 4.63 ล้านยูนิต ในเดือนม.ค. ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจโดยรอยเตอร์คาดว่า ยอดขายบ้านมือสองจะเพิ่มขึ้นสู่ 4.62 ล้านยูนิต ในเดือนก.พ.

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.763 บาท

*09.33 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.73/78 จาก 30.73/75 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.74/78 จาก 30.73/75 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 83.30/33 จาก 83.37 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3228/30 จาก 1.3215 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทเข้านี้ยังนิ่งๆ เป็นมาหลายวันแล้ว เพราะไม่มีปัจจัยใหม่เลย ข้างในก็นิ่งข้างนอกก็ยังไม่ค่อยมีอะไร พอตลาดไม่ไปไหน แรง speculate ก็เลยไม่ค่อยมีไปด้วย" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ค่าเงินบาทเข้านี้ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบต่อไป หลังจากที่ได้ตลาดขาดปัจจัยใหม่ที่ชัดเจน เขามาสันนิษฐานการเคลื่อนไหว แม้ว่ากระแสเงินทุนไหลเข้าจะหนุนเงินบาทได้บ้าง แต่แรงซื้อดอลลาร์จากผู้นำเข้า ก็มีสลับเข้ามาเช่นกัน โดยวันนี้มองแนวต้านของเงินบาทไว้ที่ 30.73 และแนวรับที่ 30.78

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้